



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

- ศาลเยอรมนีมีคำสั่งห้ามหญิงข้ามเพศทำหน้าที่แม่

สาธารณรัฐไอร์แลนด์

- เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตของไอร์แลนด์มุ่งมั่นเป็นร้านค้าปลอดพลาสติกภายในปี ๒๕๖๖

๑. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : ศาลเยอรมนีมีคำสั่งห้ามสตรีข้ามเพศทำหน้าที่แม่ (๔ มกราคม ๒๕๖๑)

ศาลสูงสุดประเทศเยอรมนีมีคำสั่งห้ามสตรีข้ามเพศ ผู้ซึ่งแก้ไขสเปิร์มของตนไว้เพื่อหวังจะนำมาผสมกับไข่ สามารถจดทะเบียนรับรองสิทธิได้เพียงการเป็นพ่อของเด็กที่เกิดมาเท่านั้น

ทั้งนี้ ศาลรัฐบาลกลางปฏิเสธการอุทธรณ์ของสตรีผู้หนึ่งต่อคำวินิจฉัยของศาลล่าง เพื่อป้องกันไม่ให้เธอได้รับการจดทะเบียนรับรองสิทธิเป็นแม่เด็กที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้หญิงคนดังกล่าวแปลงเพศในปี ๒๕๕๕ และคู่ของเธอได้ให้กำเนิดบุตรใน ๓ ปีต่อมา โดยใช้สเปิร์มของผู้ร้องทุกข์

สำนักทะเบียนปฏิเสธที่จะรับจดทะเบียนแสดงสถานภาพแม่ให้แก่ผู้บริจาคสเปิร์ม

ศาลรัฐบาลกลางแจ้งถึงข้อสรุปของผู้พิพากษาว่าสิทธิในชั้นพื้นฐานของคนที่แปลงเพศไม่ได้ถูกละเมิดโดยข้อเท็จจริงตามกฎหมายว่าด้วยการสืบตระกูลที่มีอยู่ได้กำหนดสถานภาพทางกฎหมายของพ่อแม่ตามเพศเดิม และสิทธิอื่น ๆ ที่ตามมาจากการให้กำเนิดเป็นผลมาจากกฎหมายข้อนี้เช่นกัน

ที่มา : [http://www.bangkokpost.com/news/world/1390210/german-court-rules-transsexual-woman-cant-be-m...\(04/01/18\)](http://www.bangkokpost.com/news/world/1390210/german-court-rules-transsexual-woman-cant-be-m...(04/01/18))

๒. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ : เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตของไอซ์แลนด์มุ่งมั่นเป็นร้านค้าปลอดพลาสติกภายในปี ๒๕๖๖ (๑๖ มกราคม ๒๕๖๑)

เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตของไอซ์แลนด์กล่าวว่า จะจัดหรือลดการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์พลาสติกภายใต้ชื่อฉลากของตัวเองทั้งหมดภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ของไอซ์แลนด์มากกว่าหนึ่งพันรายการ หีบห่อผลิตภัณฑ์แบบใหม่จะบรรจุโดยใช้กระดาษกระดาษแทนการใช้พลาสติก จากข่าวล่าสุดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของสเต็ก กะหล่ำและมะพร้าว และโครงการ Blue Planet ของ Sir David Attenborough ซึ่งแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนของมลภาวะพลาสติก นางเทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรฯ เรียกขยะพลาสติกว่าเป็นหนึ่งในหายนะที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งแวดล้อมในช่วงชีวิตของเรา

ตามข้อมูลขององค์กรการค้า Plastics Europe พบว่า สหราชอาณาจักรฯ ใช้พลาสติก จำนวน ๓.๗ ล้านตันต่อปี และการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในประเทศจีนทำให้กระบวนการจัดการขยะเหล่านี้ยากยิ่งขึ้น

นาย Nigel Broadhurst ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการร่วมของไอซ์แลนด์อธิบายว่า อาหารสำเร็จรูปโดยทั่วไปมักถูกบรรจุด้วยวิธีการที่ไม่ดี

นาย Broadhurst กล่าวว่า ปัจจุบันอาหารมักถูกบรรจุในถาดพลาสติกสีดำ ซึ่งพลาสติกสีดำเป็นตัวเลือกที่เลวร้ายที่สุดในแง่ของสารพิษที่เข้าสู่พื้นดิน และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทำได้ยาก โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคตด้วย เช่น การนำส้อมมาใส่ตาข่าย การนำแอปเปิลมาใส่ในถุงพลาสติก ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก หากจะคาดหวังให้ใส่แอปเปิลลงในตาข่ายส้อมบ้าง บริษัทแจ้งว่า มีเป้าหมายที่จะดำเนินการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเองภายใน ๕ ปีข้างหน้าโดยจะนำพลาสติกออกไปจากทุกระบบ ไอซ์แลนด์ได้เปิดเผยผลการวิจัยว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ซื้อ ตอบรับการงดใช้พลาสติก

ในซูเปอร์มาร์เก็ต นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนก่อนหน้าเกี่ยวกับความคิดโครงการคืนเงินฝากสำหรับขวดพลาสติก

นางเมย์ได้ให้คำมั่นว่าจะห้ามใช้ขยะพลาสติกที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดในสหราชอาณาจักรภายในปี ๒๕๘๕ โดยพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการเรียกร้องให้ซูเปอร์มาร์เก็ตแนะนำการงดใช้งานพลาสติก และจะพิจารณาภาษีและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร

ที่มา : [http://www.bbx.com./news/business-42692642\(04/01/61\)](http://www.bbx.com./news/business-42692642(04/01/61))

นางสาวเจติยา โกมลเปลิน
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑